

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /STTTT-TTĐT
V/v phối hợp tuyên truyền PCCC&CNCH
trên địa bàn Thành phố dịp Tết Nguyên đán
Át Ty 2025

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

Kính gửi: UBND các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Chương trình số 02/Ctr-UBND ngày 10/01/2024 của UBND Thành phố về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn Thành phố năm 2024; Công văn số 4136/UBND-NC ngày 10/12/2024 của UBND Thành phố về việc triển khai thực hiện Công điện số 123/CĐ-TTg ngày 29/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC&CNCH trong mùa hanh khô, dịp Tết Nguyên đán Át Ty 2025; Công văn số 4383/UBND-NC ngày 27 tháng 12 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện Chỉ thị số 46/CT-TTg ngày 23/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) tại các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ địa điểm tập trung đông người dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2025; theo đó, để tiếp tục phát huy có hiệu quả công tác tuyên truyền, khuyến cáo, cảnh báo an toàn PCCC&CNCH trên địa bàn Thành phố năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện công tác tuyên truyền, cảnh báo về an toàn PCCC&CNCH đến nhân dân trên địa bàn bằng các hình thức, cụ thể:

1. Đề nghị các đơn vị đăng tải 02 bài viết tuyên truyền PCCC&CNCH lên các Trang/Cổng Thông tin điện tử của đơn vị.

Nội dung bài viết: <https://drive.google.com/PC07Hanoi>

2. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC&CNCH, nhất là trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Át Ty 2025 và mùa Lễ Hội Xuân Át Ty 2025 cho các hộ kinh doanh, và nhân dân trên địa bàn.

Đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã quan tâm, phối hợp. Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Thông tin điện tử, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội, thư điện tử: pttdt_sotttt@hanoi.gov.vn, điện thoại: 024.37366691./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Giám đốc Sở;
- Đ/c Nguyễn Thị Mai Hương - PGĐ Sở;
- Công an Thành phố (để báo cáo);
- Lưu: VT, TTĐT_(Thủy)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thị Mai Hương

Phụ lục 01
NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN ĐẢO ĐẢM AN TOÀN PCCC, CNCH MÙA HẠNH KHÔ, TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT TỶ VÀ LỄ HỘI ĐẦU NĂM 2025

Hiện tại, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang trong thời điểm hanh khô, đây cũng chính là khoảng thời gian thời tiết có nhiều diễn biến thất thường, cùng với đó, nhu cầu sản xuất, mua bán hàng hoá phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các lễ hội du xuân đầu năm đang cận kề cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ cao. **Để chủ động công tác phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ lớn và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố**, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo một số nội dung sau:

1. Đối với các cấp, các ngành, các đơn vị, cơ sở, cần tổ chức tốt hoạt động PCCC và CNCH tại chỗ, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC, nội quy, quy định về PCCC trong sản xuất, kinh doanh đến cán bộ, công nhân viên, các hộ kinh doanh và khách hàng; thường xuyên và định kỳ tổ chức tự kiểm tra an toàn PCCC để phát hiện và khắc phục kịp thời các nguy cơ gây cháy; xây dựng và củng cố hoạt động của lực lượng PCCC tại chỗ, trang bị phương tiện, huấn luyện nghiệp vụ để lực lượng này có khả năng phát hiện, báo cháy và dập tắt cháy ngay từ khi mới phát sinh; chuẩn bị phương án thoát nạn cho người và tài sản khi cháy xảy ra; tăng cường tuần tra, canh gác 24/24 giờ tại cơ sở và khu dân cư, đặc biệt là vào thời điểm ngoài giờ hành chính, ban đêm, ngày nghỉ để kịp thời phát hiện và dập tắt cháy ngay từ khi mới phát sinh.



Kiểm tra, hướng dẫn cơ sở sản xuất, kinh doanh bố trí hàng hoá đảm bảo an toàn PCCC.

2. Đối với các hộ gia đình cần bảo đảm và duy trì các điều kiện an toàn về PCCC để loại trừ và giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy, nổ; trang bị phương tiện chữa

cháy tại chỗ như bình chữa cháy xách tay, mặt nạ lọc độc, nước chữa cháy... và biết cách sử dụng những phương tiện này; chuẩn bị các phương án thoát nạn và hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình cùng biết; cẩn trọng khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã, sử dụng các thiết bị sinh nhiệt như bóng điện tròn, bàn là, bếp điện, thiết bị sưởi ấm... Không để các vật liệu dễ cháy gần nguồn lửa, nguồn nhiệt; trước khi rời khỏi nhà và trước khi đi ngủ phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết.

3. Các khu dân cư tập trung nhiều nhà dễ cháy, UBND địa phương cần nghiên cứu, tìm hiểu để nắm nhiệm vụ và trách nhiệm của mình đối với công tác PCCC; tổ chức thành lập và vận động quần chúng nhân dân tham gia đội dân phòng và xây dựng các phương án chữa cháy tại các khu dân cư; tổ chức cho đội dân phòng tham gia thực tập giải quyết các tình huống giả định cháy; xây dựng cơ chế phối hợp với các lực lượng, các cơ quan, đơn vị để phục vụ công tác chữa cháy như: Giải quyết các tình huống cắt điện, cấp nước chữa cháy, cứu thương, giải tỏa ách tắc giao thông... Đối với các khu vực có nguồn nước tự nhiên, phải xây dựng các bển lấy nước, bể lấy nước để phục vụ công tác chữa cháy ở khu dân cư...



Tổ chức thành lập và vận động quần chúng nhân dân tham gia đội dân phòng và xây dựng các phương án chữa cháy tại các khu dân cư.

4. Đối với các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, nơi thờ tự phải thường xuyên tuyên truyền nâng cao kiến thức về PCCC cho những người làm việc, phục vụ tại chỗ, khách đến thăm, có ý thức chấp hành về PCCC; ban hành nội quy về PCCC, dự phòng các điều kiện thoát nạn khi có cháy xảy ra; chủ động kiểm tra hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện, điện chiếu sáng, dây dẫn điện; phải bố trí khu vực riêng dùng để hóa vàng mã tại các vị trí an toàn, cách xa các vật dụng dễ cháy..., cử người trông coi khi khách đến thắp nhang, đèn, để xử lý ngay những trường hợp bất cẩn; hạn chế đến mức thấp nhất việc thắp hương thờ cúng và hóa vàng. Khi cần thiết phải thắp hương thờ cúng để phục vụ cho việc hành lễ, cúng, tế phải có người trông coi, dụng cụ đỡ nhang, đèn bố trí nơi chắc chắn, cố định, tránh ngã, đổ; tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ thường trực

trong thời điểm khách đến viếng, cúng và sau khi kết thúc công việc trong ngày; chủ động trang bị phương tiện chữa cháy, đồng thời phải thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy hiện có để đảm bảo hoạt động tốt khi có cháy xảy ra; tổ chức cho các tầng, ni, lực lượng bảo vệ tập luyện sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ và cách xử lý khi có cháy, nổ xảy ra.

5. Khi xảy ra cháy phải nhanh chóng báo động cho mọi người xung quanh biết; ngắt nguồn điện; sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu (như bình chữa cháy xách tay, hòng nước chữa cháy vách tường, chăn chiên...) đồng thời gọi báo ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo số điện thoại 114 và tích cực tổ chức chữa cháy, cứu người bị nạn.../.

- - - - -

Đường link ảnh trong bài viết:

<https://drive.google.com/drive/folders/PC07Hanoi>

Phụ lục 02
NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
UBND THÀNH PHỐ

Đảm bảo an toàn PCCC khi thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã

Thờ cúng tổ tiên là truyền thống văn hóa tâm linh tốt đẹp của người Việt từ xa xưa đến nay. Vào các dịp ngày Lễ Vu lan báo hiếu, Tết Cổ truyền của dân tộc, người dân có xu hướng làm lễ lớn, đốt nhiều vàng mã để tỏ lòng thành, tưởng nhớ và tri ân tổ tiên, người đã khuất...

Tuy nhiên, thời gian qua trên cả nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng đã ghi nhận nhiều vụ cháy xảy ra mà nguyên nhân chính là do việc thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã không đúng quy định, không đúng quy tắc an toàn PCCC, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng... Các vụ cháy do thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã chủ yếu xuất phát từ những nguyên nhân như: Việc bố trí bàn thờ, lư hương gần các vật liệu dễ cháy, không đảm bảo khoảng cách an toàn về phòng cháy, chữa cháy; thắp quá nhiều chân hương hoặc bố trí vàng mã gần lư hương, đèn dầu, nến nên dễ gây cháy lan, cháy lớn; vị trí đốt vàng mã gần với các vật liệu dễ cháy, trong quá trình thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã không có người trông coi, nguy cơ cháy lan nơi hoá vàng mã qua các vật dụng dễ cháy xung quanh...

Để đảm bảo an toàn PCCC, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người đứng đầu các cơ sở tín ngưỡng, chủ hộ gia đình, gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh một số biện pháp đảm bảo an toàn PCCC khi thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã tại cơ sở tín ngưỡng, hộ gia đình như sau:

Đối với các chùa, đình, miếu, nơi thờ tự:

Thường xuyên tuyên truyền nâng cao kiến thức về PCCC cho những người làm việc, phục vụ tại chỗ; khách đến thăm, có ý thức chấp hành về PCCC.

Ban hành nội quy, về PCCC; dự phòng các điều kiện thoát nạn khi có cháy xảy ra.

Chủ động kiểm tra hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện, điện chiếu sáng, dây dẫn điện.

Phải có khu vực riêng dùng để hóa vàng mã và bố trí tại các vị trí an toàn cách xa các vật dụng dễ cháy...; cử người trông coi khi khách đến thắp nhang, đèn, để xử lý ngay những trường hợp bất cần.

Hạn chế đến mức thấp nhất việc thắp hương thờ cúng và hóa vàng.

Khi cần thiết phải thắp hương thờ cúng để phục vụ cho việc hành lễ, cúng, tế phải có người trông coi; dụng cụ đỡ nhang, đèn bố trí nơi chắc chắn, cố định, tránh ngã, đổ.

Tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ thường trực trong thời điểm khách đến viếng, cúng và sau khi kết thúc công việc trong ngày.

Chủ động trang bị phương tiện chữa cháy, đồng thời phải thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy hiện có để đảm bảo hoạt động tốt khi có cháy xảy ra.

Tổ chức cho các tầng, ni, lực lượng bảo vệ tập luyện sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ và cách xử lý khi có cháy, nổ xảy ra.

Đối với hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh:

Chủ hộ gia đình phải thường xuyên nhắc nhở các thành viên trong gia đình về việc đảm bảo an toàn PCCC trong nhà.

Hạn chế thắp hương, đốt nến trong nhà, đặc biệt không thắp hương, đốt nến qua đêm và lúc không có người ở nhà.

Không hóa vàng mã trong nhà; việc hóa vàng mã phải thực hiện ở nơi an toàn, cách xa các đồ vật dễ cháy. Các hộ gia đình ở trong các tòa nhà chung cư, nhà tập thể thì phải hóa vàng mã tại các nơi đã quy định. Sau khi hóa vàng mã xong phải đảm bảo tắt lửa hoàn toàn hoặc tưới nước để đảm bảo tắt lửa hoàn toàn mới được đi khỏi nơi hóa vàng mã.

Chủ động trang bị phương tiện chữa cháy cho hộ gia đình để kịp thời xử lý khi có cháy, nổ xảy ra.

Khi xảy ra cháy, nổ cần tổ chức chữa cháy kịp thời, đồng thời nhanh chóng báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (số điện thoại 114) để có những biện pháp chữa cháy hiệu quả, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra./.